
 

 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

(จังหวัดราชบุร)ี 

-------------------------- 

 

๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปท่ีดําเนินการ  วันศกุรที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๓. สถานท่ี   ณ โรงเรียนบรมราชนิีนาถราชวิทยาลัย และวดัสุขวราราม 

(หนองบวั) อําเภอปากทอ จังหวดัราชบรุ ี

๔. กลุมเปาหมาย  

                หนวยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคลองกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตรชาติ  

 สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ท่ีตองมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือความตองการของ

ประชาชนทุกภาคสวน และเจาหนาที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการใหไปสูผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ที่มีผลบังคับใชแลวทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ

ปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สําหรับการดําเนินการเพ่ือใหไดทราบ

ขอมูล ขอเท็จจริง และความตองการที่แทจริงจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชน

และเจาหนาท่ีของรัฐในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหนาทีแ่ละอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนญูฉบบั

ปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหนาท่ีและอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด

การปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
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๖. ขอมูลท่ัวไป 

ท่ีต้ังและขนาดพ้ืนท่ี 

จังหวัดราชบุรีตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาคกลางดานทิศตะวันตก หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๐๐ 

กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี ๓,๒๔๗ ลานไร หรือ ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๑๑.๒๗ ของเนื้อที่ 

ภาคตะวันตก ๘ จังหวัด มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรเีปน

แนวพรมแดนสันปนน้ํา ระยะความยาว ๗๓ กิโลเมตร มีแมน้ําแมกลองเปนแมน้ําสายหลักไหลผานจังหวัด

ราชบุรีในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรี เปนระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร  

โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

เขตการปกครอง 

จังหวัดราชบุรี แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๐ อําเภอ ๑๐๑ ตําบล ๙๗๗ หมูบาน ๖๙ ชุมชน  

๑ องคการบริหารสวนจังหวัด ๕ เทศบาลเมือง ๓๑ เทศบาลตําบล และ ๗๕ องคการบริหารสวนตําบล 

๗. วิธีการดําเนินการ  

             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคืบหนาการดําเนินโครงการระบบสงน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง
ในพ้ืนที่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และพ้ืนที่หมูที่ ๒ ตําบลอางหิน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
และรับฟงความคืบหนาการกอสรางทางลอดบริเวณถนนเพชรเกษมหนาโรงเรียนบานหนองบัว และวัด 
สุขวราราม (หนองบัว) ตําบลบอกระดาน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน
นําเสนอประเด็นหรือสถานการณปจจุบันท่ีนาสนใจใหประชาชนไดรับทราบ และรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุมวิถีพุทธ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง นําโดย นายปานเทพ กลาณรงคราญ  
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ นายจเด็จ อินสวาง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ และกรรมการ ประกอบดวย นายเฉลา พวงมาลัย นางฉวีรัตน เกษตรสุนทร นายทวีวงษ  
จุลกมนตรี และนายไพโรจน พวงทอง พรอมดวย นางศุภวรรณ บูชาดี ผูอํานวยการกลุมงานสนับสนุน 
ผูตรวจราชการ สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และนางสาว
ธิดานันท สุขมาก ผูเชี่ยวชาญดานการติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีภาคเหนือ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟงความคืบหนาการดําเนินโครงการระบบสงน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงใน
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พ้ืนที่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และพ้ืนที่หมูที่ ๒ ตําบลอางหิน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี  
โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ใหการตอนรับ  

 โอกาสนี้  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี กลาวตอนรับและขอบคุณ

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคกลางที่ไดลงพ้ืนที่พบประชาชน และ

ติดตามความคืบหนาการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี พรอมท้ังไดรายงานขอมูลพ้ืนฐานโดยสรุป

ของจังหวัดราชบุรีใหคณะกรรมการฯ ไดรับทราบ โดยสรุปไดวา จังหวัดราชบุรี เปนจังหวัดในภาคกลาง 

ดานตะวันตก แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๐ อําเภอ ๑๐๑ ตําบล ๙๗๗ หมูบาน มีองคการบริหารสวน

จังหวัด ๑ แหง เทศบาลเมือง ๕ แหง เทศบาลตําบล ๓๑ แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๗๕ แหง  

มีจํานวนประชากร ๘๖๕,๕๐๗ คน มีพ้ืนที่ ๕,๑๙๖,๔๖๓ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๓.๒๔๗๘ ลานไร  

มีขนาดพ้ืนท่ีเปนลําดับท่ี ๔๒ ของประเทศ ดานการประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เชน ปลูกพืช เล้ียงสัตว การประมง ธุรกิจทองเท่ียว การบริการ เปนหลัก จังหวัดราชบุรี  

มีลักษณะภูมิประเทศหลากหลาย เปนพ้ืนท่ีราบลุมแมน้ําแมกลองสูภูเขาสูง มีเทือกเขาตะนาวศรี ทอดตัว

ยาวเปนแนวพรมแดนไทย-เมียนมา มีลุมน้ําท่ีสําคัญ ไดแก แมน้ําแมกลอง แมน้ําแควออม และแมน้ําภาชี  

มีความหลากหลายดวยระบบนิเวศทางธรรมชาติ มีปา ภูเขา แหลงน้ํา และพ้ืนท่ีที่เหมาะสมแกการอยูอาศัย

และประกอบอาชีพ ประชาชนเขมแข็ง มีความเปนอยูเรียบงาย ยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัด

ราชบุรีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีโดดเดนดวย

เอกลักษณของทองถิ่นท่ีนาสนใจและมีมนตขลัง ดังคําขวัญของจังหวัดราชบุรีวา “คนสวยโพธาราม คนงาม

บานโปง เมืองโองมังกร วัดขนอนหนังใหญ ตื่นใจถ้ํางาม ตลาดน้ําดําเนิน เพลินคางคาวรอยลาน ยานย่ีสก

ปลาดี” ในสวนของอําเภอปากทอ มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุม ไดแก พ้ืนที่ตําบลวัดยางงาม 

ตําบลวันดาว มีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก มีลําคลองเชื่อมหลายสาย เชน คลองวัดประดู 

คลองปากทอ พ้ืนท่ีราบตอนกลาง ไดแก พ้ืนท่ีตําบลบอกระดาน ตําบลปาไก ตําบลปากทอ สวนใหญพ้ืนท่ี

เปนท่ีนา อาศัยน้ําฝนและน้ําจากคลอง พระราชทานท่ีขุดขนานกับทางรถไฟสายใต และน้ําจากคลองแสวง

จันทรรําลึก พ้ืนท่ีราบสูง ไดแก พ้ืนท่ีตําบลหนองกระทุม ตําบลดอนทราย ตําบลวังมะนาว ตําบลทุงหลวง 

ตําบลอางหิน ซึ่งบางแหงเปนท่ีราบ บางแหงเปนท่ีภูเขา มีการทํานาทําไรตามสภาพ สําหรับพ้ืนท่ีปาและ

ภูเขา ไดแก ตําบลยางหัก พ้ืนท่ีสวนใหญเปนปาและภูเขา มีท่ีราบนอยมาก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลนี้  

สวนใหญเปนชาวเขาเผากระเหรี่ยง และมีราษฎรจากทองถิ่นอื่นเขาไปหักรางถางปาและจับจองท่ีทํากิน

จํานวนมาก ในโอกาสนี้ จังหวัดราชบุรีมีความยินดีเปนอยางย่ิงท่ีไดตอนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ที่ลงพ้ืนที่ติดตามความคืบหนาของการดําเนินโครงการระบบ

สงน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงในพ้ืนที่หมูท่ี ๒ ตําบลอางหิน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี และโรงเรียน

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และในวันนี ้ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมานําเสนอขอมูลที่เปนประโยชน เพ่ือ

เปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายและรวมกันขับเคล่ือนประเทศตั้งแตระดับฐานราก ชุมชน สังคม และ

ระดับประเทศ ใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางสอดคลองกันตอไป 
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 ดร.คม พิริยวุฒิกรอุดม ผูอํานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย กลาวตอนรับและรูสึก

ยินดีเปนอยางย่ิงคณะสมาชิกวุฒิสภามาจัดกิจกรรมพบประชาชนท่ีโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  

พรอมนี้ ไดแนะนําโรงเรียนโดยสรุปวา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ

ประจํา ประเภทสหศึกษา เดิมชื่อ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี” ดร.โกวิท วรพิพัฒน อธิบดีกรม

สามัญศึกษา และคุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต อดีตผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปนผูริเริ่มการ

กอตั้ง โดยไดรับบริจาคท่ีดินจาก ดร.วัลลภ เจียรวนนท และคุณเชิดชัย เจียรวนนท เปนผูบริจาคท่ีดินให  

๘๐ ไร กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๓๕ นาม "โรงเรียนบรมราชินีนาถ 

ราชวิทยาลัย” เปนนามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา 

โปรดเกลาฯ พระราชทานแกโรงเรียนเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๕ และทรงมีพระบรมราชานุญาตใหประดบั

ตราสัญลักษณมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ท่ีซุมประตูโรงเรียนและใช

เปนตราประจําโรงเรียน 

 จากนั้น ผูดําเนินรายการไดแนะนําสมาชิกวุฒิสภาและผูตรวจราชการท่ีเดินทางลงพ้ืนท่ีพบประชาชน 

ในครั้งนี้ ประกอบดวย 
๑. นายปานเทพ กลาณรงคราญ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
๒. นายจเด็จ  อนิสวาง    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
๓. พลเอก เลิศรัตน  รตันวานชิ   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
๔. นายเฉลา พวงมาลัย   กรรมการ 
๕. นางฉวรีัตน เกษตรสุนทร   กรรมการ 
๖. นายทววีงษ  จุลกมนตร ี   กรรมการ  
๗. นายไพโรจน พวงทอง   กรรมการ  
ผูตรวจราชการ หรือผูแทน รวมเดนิทาง ดงันี ้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี

 นางสาวธดิานันท สุขมาก    ผูเชี่ยวชาญดานติดตามการปฏิบัติราชการ 
       ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

กระทรวงมหาดไทย 
 นางศุภวรรณ บูชาด ี    ผูอํานวยการกลุมงานสนับสนุนผูตรวจราชการ 

      สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทกุข 

 นายปานเทพ  กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ในฐานะหัวหนาคณะเดินทาง กลาว

ขอบคุณผูวาราชการจังหวัดราชบุรี  สวนราชการ และผู ท่ี เกี่ยวของ ท่ีไดมารวมกิจกรรมในวันนี้   

คณะกรรมการฯ ไดลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหนาและรวมผลักดันในเรื่องตาง ๆ โดยเรื่องหลักท่ีมีการ

ดําเนินการ อาทิ เรื่องท่ีดินทํากิน ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดชวยประสานงาน ผลักดันและติดตามใหประชาชน

ไดรับสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน หรือในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา ไดมีการประสานงานและติดตามหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของใหเรงดําเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชน ซึ่งการลงพ้ืนที่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ในครั้งนี้ ถือเปนการลงพ้ืนที่ครั้งที่ ๒ ของคณะกรรมการฯ โดยครั้งแรกไดมีโอกาสมามอบอุปกรณ



๕ 

 

คอมพิวเตอรและอุปกรณกีฬาใหแกโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพ่ือใชประโยชนในดานการศึกษา

และการพัฒนาดานการกีฬาของโรงเรียน เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และสําหรับการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ 

คณะสมาชิกวุฒิสภาจะไดมารับฟงความคืบหนาการดําเนินโครงการระบบสงน้ํา เพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง

ในพ้ืนที่หมูที่ ๒ ตําบลอางหิน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  

ซึ่งปญหาภัยแลงถือเปนปญหาท่ีสําคัญ และสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยซึ่งเปนโรงเรียนประจํา จึงจําเปนตองมีน้ําให

เพียงพอสําหรับการใชชีวิต และการเรียนการสอน จึงนับเปนโอกาสอันดีท่ีวันนี้จะไดมารับฟงความคืบหนา 

และความสําเร็จของโครงการ โอกาสนี้ตองขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรมราชินี

นาถราชวิทยาลัยและประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ ที่จะมีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค อยางย่ังยืนตอไป  

 จากน้ัน สมาชิกวุฒิสภาไดรวมกันแสดงความเห็นในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 

 - ขอฝากผูวาราชการจังหวัดราชบุรีและผูอํานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เนนใน

เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะการสรางความเขาใจในเรื่องของการเมือง สงเสริม

และใหความรู สอนใหรูจักสนใจและติดตามสถานการณบานเมืองในดานท่ีถูกตองเหมาะสม เนื่องจากเด็ก

นักเรียนในชวงอายุ ๑๘ ป จะเริ่มมีสิทธิในการเลือกตั้ง และเมื่อถึงอายุ ๒๕ ป จะมีสิทธิในการลงสมัครรับ

เลือกตั้งท้ังในระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับชาติ เนื่องจากการเมืองเปนเรื่องท่ีกําหนดทุกส่ิงในชีวิต ไมวาจะ

เปนการศึกษา อาชีพ แรงงาน การรักษาพยาบาล และดานอื่นๆ หากการเมืองมีคุณภาพดี คุณภาพชีวิต

ประชาชนก็จะดตีามไปดวย  

 - การลงพ้ืนที่ในวันนี้เปนการติดตามความคืบหนาในเรื่องระบบสงน้ําเพ่ือบรรเทาความขาดแคลน

และความปลอดภัยบนทองถนน สําหรับประเด็นเรื่องน้ํา รัฐบาลไดมีการเตรียมการในหลายสวน รวมท้ัง

เตรียมการตั้งงบประมาณเพ่ือใหมีการสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น แตอาจจะไมมีงบประมาณเพียงพอ ขณะนี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกแหงตาง

เตรียมพรอมเพ่ือเผชิญกับปญหาภัยแลง ในสวนของประเด็นการสรางทางลอดซึ่งเปนเรื่องของความ

ปลอดภัยบนทองถนน คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น วุฒิสภา ไดมีการพิจารณาศึกษาในเรื่อง

ดังกลาวแลวเสร็จและไดนําเสนอตอวุฒิสภาเพ่ือสงตอไปยังรัฐบาลแลว ซึ่งความปลอดภัยบนทองถนนเปน

เรื่องท่ีมีการรณรงคในเรื่องวินัยการจราจรมายาวนานแตก็ยังไมเห็นผลที่ชัดเจน ดังจะเห็นไดจากจํานวน

ผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุบนทองถนนท่ียังมีอยูเปนจํานวนมาก การศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ จึงมุงเนนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ัง ๗,๘๕๐ แหงเขามามีสวนรวมในเรื่องของความปลอดภัยบนทองถนนและ

นาจะเห็นผลมากกวาการดําเนินการในระดับประเทศ การศึกษาดังกลาวจะเนนเรื่องความปลอดภัยในพ้ืนที่

ของทองถิ่น โดยมุงไปท่ีโรงเรียนและสถานพยาบาลตาง ๆ ซึ่งจะตองมีการสรางถนนใหมีความปลอดภัย

ตั้งแต ๓ ดาวขึ้นไป  

 - พ้ืนที่ในจังหวัดราชบุรี อําเภอปากทอ อําเภอสวนผ้ึง และอําเภอบานคา เปนพ้ืนที่ที่มีที่ราชพัสดุ

จํานวนมาก ขอฝากใหผูวาราชการจังหวัดชวยติดตามและผลักดันใหประชาชนชาวจังหวัดราชบุรทีี่ไมมีท่ีดิน

ทํากิน ไดรับการจัดสรรที่ราชพัสดุ เพ่ือจะไดใชประโยชนในการดํารงชีพตอไป  
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 - ขอชื่นชมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในการดําเนินงาน และขอสนับสนุนใหโรงเรียนบรม

ราชินีนาถราชวิทยาลัยมีการเรียนการสอนใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความกตัญู โดยเฉพาะ

ความกตัญูตอพอแมครูอาจารยและกตัญูตอแผนดิน ซึ่งจะสอดคลองกับการขับเคล่ือนแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติของคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ท่ีมุงขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรม 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และตอมาไดเพ่ิมเรื่องความกตัญูเขาไป ดังนั้น เชื่อมั่นวาหากโรงเรียนไดมี

การสงเสริมและอบรมเด็กนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม จะทําใหเด็กนักเรียนเหลานั้นเติบโตขึ้นไปเปน

พลเมืองที่ดี ประกอบวิชาชีพตาง ๆ โดยมีจรรยาบรรณที่ดี  

 - การสรางความปลอดภัยทางดานการจราจร ประชาชนสามารถขอความชวยเหลือไดอยาง

ทันทวงทีผานศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติ โดยใชหมายเลข ๑๙๑ ซึ่งจะเปนเลขหมายโทรศัพท 

เลขหมายเดียวท้ังประเทศ เพ่ือใหการประสานงานสงตอขอมูลมีความชัดเจน ปลอดภัย และสะดวกตอการ

ใหบริการประชาชน โดยเรื่องดังกลาวนี้เปนมติเห็นชอบในหลักการใหดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร

ชาติจากรัฐบาลชุดท่ีแลว แตจากการตดิตามโครงการนี้พบวายังไมแลวเสร็จยังอยูในขั้นตอนของการประมูล 

ทั้งนี้ การสรางความปลอดภัยทางดานการจราจร จะมีศูนยบริการความปลอดภัยในระดับจังหวัด อําเภอ 

และทองถิ่น โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนศูนยอํานวยการ อําเภอจะเปนผูเชื่อมโยงประสานงานกับจังหวัด

และทองถิ่น หากมีการแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ในจังหวัดราชบุรี ผูวาราชการจังหวัดราชบุรีจะสามารถ

รับทราบขอมูลที่ไดรับแจงทุกเรื่องเพราะขอมูลจะรวมศูนยกลางท่ีจังหวัด สามารถนําขอมูลท้ังหมดมา

วิเคราะหได และขอมูลท่ีไดรับแจงจาก ๑๙๑ นี้ก็จะอยูท่ีหนวยงานกลางดวยเชนกัน ซึ่งหนวยงานกลางคือ 

ศูนยควบคุมและส่ังการจราจร (บก.๐๒) ในอนาคตจะไดรับการผลักดันใหเปนศูนยความปลอดภัยแหงชาติ 

เพ่ือรับแจงเรื่องความปลอดภัยทุกเรื่องไมใชเฉพาะเพียงเรือ่งการจราจร  

 - การผลักดันใหชุมชนเปนจุดสําคัญในการขับเคล่ือนเรื่องความปลอดภัยในดานตาง ๆ อาทิ 

อาชญากรรม ยาเสพติด หรือภัยพิบัติ โดยให อสม. เขามามีบทบาทสําคัญ ดังจะเห็นไดจากการควบคุมโรค

โควิด-๑๙ ในชุมชนตาง ๆ ซึ่งประสบความสําเร็จเพราะมี อสม. โดยลาสุดจะผลักดันให อสม. มีบทบาท

เพ่ิมขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอรดวย 

 - ขอฝากใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการน้ําเตรียมความพรอมรับมือกับ

สถานการณเอลนีโญท่ีกําลังจะเกดิขึ้น พรอมทั้งขอใหสรางความเขาใจในเรื่องของวธิีการบรหิารจัดการน้าํกบั

ประชาชนในพ้ืนที่ใหมากขึ้นดวย เพราะปจจุบันยังมีประชาชนอีกจํานวนมากที่ยังไมเขาใจและรูสึกวาเขาไม

ถึงหนวยงาน 

 จากนั้น คณะกรรมการฯ ไดรับฟงขอมูลสรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้   
 ความคืบหนาการดําเนินโครงการกอสรางระบบสงนํ้าเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ี หมูท่ี ๒ 
และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หมูท่ี ๒ ตําบลอางหิน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ กรมทรัพยากรนํ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นําเสนอรายงานขอมูลเกี่ยวกับความคืบหนาการดําเนิน
โครงการกอสรางระบบสงน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงในพ้ืนที่ หมู ท่ี ๒ และโรงเรียนบรมราชินีนาถ 



๗ 

 
ราชวิทยาลัย หมูท่ี ๒ ตําบลอางหิน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ซึ่งโครงการนี้จัดทําขึ้นเนื่องจากพ้ืนที่
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตั้งอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอางหิน ไดรับความเดือดรอน
จากการขาดแคลนน้ําสําหรับใชอุปโภคบริโภค ในชวงฤดูแลง ประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
แหลงน้ําเดิมมีปริมาณน้ําไมพอเพียง โดยเฉพาะในปท่ีฝนทิ้งชวงหรือฤดูแลงก็จะประสบปญหาขาดแคลนน้ํา
อยางมาก โรงเรียนตองการใชน้ําสําหรบันกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรียน ประมาณ ๑๕๐ คิวตอวัน และยัง
มีชาวบานในพ้ืนที่หมู ๒ อีกประมาณ ๙๕ ครัวเรือน ตองการใชน้ําอีกประมาณ ๑๐๐ คิวตอวัน   
 สํานักงานทรัพยากรน้าํภาค ๗ จึงไดเขามาทําการสํารวจพ้ืนที่โรงเรยีน พบวาโรงเรียนมีการจัดเก็บ
น้ําในบริเวณโรงเรียนอยูแลวประมาณ ๑๒,๐๐๐ คิว และยังมีสระน้ําอยูท่ีนอกรั้วโรงเรียนอีกประมาณ 
๓,๒๐๐ คิว และมีถังพักน้ําอีกประมาณ ๑๐๐ คิว จํานวน ๒ ถัง ในเรื่องของจุดสํารองน้ําคอนขางเพียงพอ 
แตในชวงหนาแลงอาจประสบปญหาขาดแคลนน้ําไดเนื่องจากไมมีน้ําฝนและน้ําหลากมาเติม ทําให
สํานักงานฯ วางแผนและสํารวจโครงการเพ่ือจะดึงน้ําจากอางเก็บน้ําหวยสํานักไมเต็งโดยตรง แตติดปญหา
เรื่องการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีซึ่งตองใชเวลานาน จึงเปล่ียนมาใชสระเก็บน้ําหนองโก ซึ่งอยูดานทายของ 
อางเก็บน้ําหวยสํานักไมเต็ง และมีคลองสงน้ําจากอางเก็บน้ําหวยสํานักไมเต็งเขามาเก็บที่สระน้ํานี้ได ซึ่งสระ
ดังกลาวเก็บน้ําไดถึง ๑๖,๒๐๐ คิว สามารถใชประโยชนใหกับชาวบานในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๒ และโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยได จึงจัดทําเปนโครงการกอสรางระบบสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา และมีอัตราการสงน้าํ
ไดประมาณ ๓๐๐ คิวตอชั่วโมง  
 

 
 
 สําหรับโครงการกอสรางระบบสงน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ี หมูท่ี ๒ และโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคดิเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ



๘ 

 
พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณรวม ๗๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท เริ่มดําเนินการกอสรางเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส้ินสุดสัญญาเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยลักษณะโครงการเปนการกอสรางโรงสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟา บริเวณสระน้ําทายอางเก็บน้ําหวยสํานักไมเต็ง สงมาตามแนวทอสงน้ําขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร 
ระยะทาง ๖,๙๗๒ เมตร โดยสงน้ํามากักเก็บไวเปนสระสํารองน้ํา คสล. ความจุ ๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
จํานวน ๒ จุด ไดแก จุดท่ี ๑ พ้ืนท่ีหมูที่ ๒ ตําบลอางหิน และจุดท่ี ๒ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
ปจจุบันโครงการดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางขั้นตอนการสงมอบงาน    
 

  
 

 
 
 ทั้งนี้ ในสวนการบริหารจัดการน้ํา สํานักงานทรัพยากรน้าํภาค ๗ ไดมีหนังสือไปยังกรมชลประทาน 
เพ่ือขอความอนุเคราะหใชน้ําจากอางเก็บน้ําหวยสํานกัไมเต็ง โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง นอกจากนี้ ยังมีการ
ประชุมกลุมผูใชน้ํา ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบใหใชน้ําจากอางเก็บน้ําดังกลาวได  
 



๙ 

 
 ดร.คม พิริยวุฒิกรอุดม ผูอํานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ไดกลาวขอบคุณ 
คณะสมาชิกวุฒิสภาท่ีไดติดตามและประสานงานเกี่ยวกับโครงการระบบสงน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงใน
พ้ืนท่ี หมูที่ ๒ และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ทําใหปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวมีน้ําใชสําหรับอุปโภค
บริโภคและประชาชนในพ้ืนที่ไดรับประโยชนเปนอยางมาก 
 นายปานเทพ กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สอบถามเกี่ยวกับน้าํตนทุนจากอางเกบ็น้าํ
หวยสํานักไมเต็งท่ีสงมาเติมในสระเก็บน้ําหนองโก และยังสูบมาเก็บไวในสระสํารองน้ําอีก ๒ แหง  
มีเพียงพอหรือไม และคากระแสไฟฟาในการสูบน้ําดังกลาว มีหนวยงานไหนเปนผูรับผิดชอบ 
 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ กรมทรัพยากรนํ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชี้แจงวา น้ําในอางเก็บน้ําหวยสํานักไมเตง็มีความจุประมาณ 
๓๖ ลานคิว ในชวงปกติปริมาณน้ํามีเพียงพอ แตเนื่องจากปนี้มีสภาวะเอลนีโญทําใหปริมาณน้ําในอางลดลง 
แตจากการประสานงานกับชลประทานและกลุมผูใชน้ําในการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง จะใชน้ําเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคกอน  
 สําหรับคากระแสไฟฟาเพ่ือสูบน้ํา ขณะนี้โครงการดงักลาวยังอยูในสัญญาจาง ผูรับจางโครงการยัง
รับผิดชอบเรื่องสูบน้ําใหเต็มสระเก็บน้ําท้ังสองแหงไปกอน หลังจากสงมอบงานเรียบรอยแลวจะเปนความ
รับผิดชอบของโรงเรียนผูใชน้ํา สวนสระน้ําที่อยูในพ้ืนที่หมูท่ี ๒ จะเปนความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลอางหิน 
 นายเฉลา พวงมาลัย กรรมการ สอบถามวาหลังจากรับมอบโครงการแลวจะมีหนวยงานใด 
มารับผิดชอบบํารงุรักษาระบบสูบน้ําดังกลาว และโครงการนี้สามารถมอบใหกับโรงเรียนเปนผูดูแลไดหรือไม 
 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ กรมทรัพยากรนํ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชี้แจงวา หลังจากครบ ๒ ปแลว จะดําเนินการถายโอน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิน่เปนผูดแูลรกัษาระบบตอไป ทั้งนี้ หลังจากโครงการแลวเสร็จจะมีเจาหนาท่ี
เขามาถายทอดความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบสูบน้ํา การติดตาม การประเมินผลการดําเนินงาน และการ
บํารุงรักษา หากเกินขีดจํากัดขององคกรปกสวนทองถิ่น สามารถขอใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗ เขามา
สนับสนุนได 
 นายสุวัฒน  ชลธารานที นายกองคการบริหารสวนตําบลอางหิน กลาววา พ้ืนท่ีตําบลอางหิน
เปนพ้ืนที่รับน้ําฝนอยางเดียว ทุกปจึงประสบปญหาภัยแลง องคการบริหารสวนตําบลอางหินมีรถบรรทุกน้ํา
เพียง ๒ คัน เพ่ือนําน้ําไปแจกจายใหชาวบานตลอดทั้งป ปนี้รูสึกดีใจมากท่ีไดรับการสนับสนุนโครงการ
กอสรางระบบสงน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๒ สําหรับการถายโอนโครงการมายังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ถามีการถายทอดองคความรูจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ องคการบริหารสวนตําบล
อางหินยินดีรับถายโอนและดูแลโครงการนี้ตอไป  
 นายประเทือง หม่ืนชํานาญ กํานันตําบลอางหิน และประธานกลุมผูใชนํ้าอางเก็บนํ้าหวยสํานัก 
ไมเต็ง นําเสนอปญหาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการนี้วา เนื่องจากโครงการดังกลาวจะสูบน้ําจากสระเก็บน้ํา 
หนองโก ซึ่งสระน้ํานี้ไดรับการเตมิน้ํามาจากอางเกบ็น้ําหวยสํานักไมเต็ง ผานทางคลองสงน้ําของชลประทาน 
ระยะทางเกือบ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งสระเก็บน้ําหนองโกนี้ยังเปนแหลงน้ําสําหรับทําประปาหมูบานอีก  
๔ หมูบานดวย ปญหาที่ประสบอยูในขณะนี้ คือ คลองชลประทานที่สงน้ํามาจากอางเก็บน้ําหวยสํานักไมเตง็  
เปนคลองท่ีชํารุด เวลาปลอยน้ํามาแลวน้ํารั่ว ทําใหปริมาณน้ําหายไปเกือบครึ่งกวาจะมาถึงสระน้ําหนองโก 
นอกจากนี้ ยังมีชาวบานลักเปดประตูน้ําตลอดเสนทาง ทําใหปริมาณน้ําไหลชาและไมเพียงพอ ปญหานี้ได



๑๐ 

 
หารือกับชลประทานที่ดูแลพ้ืนที่แลวแตไมสามารถแกไขปญหาได ทําใหเปนภาระของกํานันผูใหญบานตอง
ไปเฝาระวังและโตเถียงกับชาวบานเปนประจํา จึงขอใหจังหวัดราชบุรีประสานไปยังชลประทานท่ีดูแล 
อางเก็บน้ําหวยสํานักไมเต็ง ขอใหมีมาตรการหรือกฎระเบียบของกรมชลประทานโดยตรงเพ่ือมาควบคุม
หรือลงโทษคนท่ีลักใชน้ําหรือลักเปดประตูน้ําโดยไมไดรับอนุญาต และขอใหเปดน้ําลงมายังสระเก็บน้ํา 
หนองโกใหเต็มสระ เพ่ือจะไดสงน้ําไปยังโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และใชทําน้ําประปาในพ้ืนที ่
หมูที่ ๒ ดวย  
 นายปานเทพ กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา ปญหาการรับใชน้ําเกิดขึ้น 
ทุกพ้ืนท่ีตองทําความเขาใจกันวาน้ําเปนผลประโยชนของสวนรวมตองรูจักแบงปนกัน ประเด็นนี้ ขอฝาก 
ผูวาราชการจังหวัดราชบุรีรับไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี กลาววา ตั้งแตมารับตําแหนงผูวาราชการ
จังหวัดราชบุรี ส่ิงแรกที่ดําเนินการติดตามคือสถานการณปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา ๔ แหง ซึ่งปริมาณน้ําใน
อางเก็บน้ําหวยสํานักไมเต็งวันนี้อยูท่ี ๓๓% และดวยสถานการณเอลนีโญทําใหปริมาณฝนตกนอยไปอีก  
จึงไดเชิญโครงการชลประทานจังหวัดราชบุรมีาชี้แจงและสอบถามมาตรการแกไขปญหาดงักลาว โดยเฉพาะ
ฤดูแลงที่จะมาถึงนี้ รวมถึงส่ังการไปยังนายอําเภอทุกแหง และขอใหสํานักงานเกษตรจังหวัดลงไปติดตาม
และขอความรวมมือในการงดทํานาปรัง เพราะวาน้ํามีไมเพียงพอ แตจากประสบการณจะเห็นวาชาวนา
บางสวนอาจจะไมใหความรวมมือ เพราะวาปนี้ขาวราคาด ีจึงเปนแรงจูงใจใหชาวนาปลูกขาวตอไป ประเดน็
นี้ตองใชหลักรัฐศาสตรเขาไปชี้แจงและทําความเขาใจใหเห็นถึงปญหาการขาดแคลนน้ํา สวนปญหาการ
ลักลอบเปดประตูน้ํานั้น จะรับไปประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือลงไปทําความเขาใจและ
ขอความรวมมือกับชาวบาน อาจจะทําเปนแผนการปลอยน้ําใหแตละกลุมเหล่ือมเวลากัน หรือชวงที่มีการ
ปลอยน้ําไปลงสระน้ําท่ีหนองโก จะตองมอบหมายผูรับผิดชอบไปดูแลประตูน้ําแตละจุดเพ่ือปองกันไมให 
คนลักเปดประตูน้ํากอน เมื่อน้ําเติมเต็มสระแลวคอยถอนกําลังออกมา เปนตน  
 นายปานเทพ กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาวขอบคุณผูวาราชการจังหวัดราชบุรี 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ํา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนท่ีใหการสนับสนุน
โครงการกอสรางระบบสงน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ี หมู ท่ี ๒ และโรงเรียนบรมราชินีนาถ 
ราชวิทยาลัย และหวังวาโครงการนี้จะไดรับการดูแลบํารุงรักษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด
แกประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลอางหินและโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตอไป 
 จากนั้น เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการฯ ไดลงพ้ืนที่ไปเย่ียมชมโครงการระบบสงน้ําเพ่ือ
บรรเทาปญหาภัยแลงในพ้ืนที่ หมูที่ ๒ และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  

 สําหรับประเด็นความคิดเห็นท่ีผูแทนจากภาคประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมไดนําเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดราชบุร”ี (ตามแนบ) 

 เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุขวราราม (หนองบัว) ตําบลบอกระดาน อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง  
นําโดย นายปานเทพ กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ นายจเด็จ อินสวาง ปรึกษาคณะกรรมการ 
และกรรมการ ประกอบดวย นายเฉลา พวงมาลัย นางฉวีรัตน เกษตรสุนทร นายทวีวงษ จุลกมนตรี และ
นายไพโรจน พวงทอง พรอมดวย นางศุภวรรณ บูชาดี ผูอํานวยการกลุมงานสนับสนุนผูตรวจราชการ สํานัก



๑๑ 

 
ตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และนางสาวธิดานันท สุขมาก 
ผูเชี่ยวชาญดานติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีภาคเหนือ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวมลง
พ้ืนท่ีรับฟงและติดตามความคืบหนาโครงการกอสรางทางลอดบริเวณถนนเพชรเกษม หนาโรงเรียนบาน
หนองบัว และวัดสุขวราราม (หนองบัว) โดยมี พระครูพัฒนวิสิทธิ์ เจาอาวาสวัดสุขวราราม (หนองบัว) และ
นายสุทธิพงษ พุทธจันทรา นายอําเภอปากทอ ใหการตอนรับ นายพงศเทพ ทองพัฒน รองผูอํานวยการ
สํานักงานทางหลวงท่ี ๑๕ รักษาการผูอํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม นายปยวัฒน ไทรงาม 
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เปนผูใหขอมูล  

 
 การกอสรางทางลอดบริเวณถนนเพชรเกษม หนาโรงเรียนบานหนองบัว และวัดสุขวราราม (หนองบัว) 

เปนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง เพ่ือยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถใหกับ
ประชาชน โดยเมื่อป ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ภาคกลาง ไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนวาบริเวณ
ดังกลาวมีประชาชนขามถนนไป-มา โดยไมมีสะพานขาม และไมมีจุดกลับรถ ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 
และไดมีการประสานงานกับแขวงทางหลวงสมุทรสงครามและแขวงทางหลวงราชบุรี เพ่ือเสนอแนวทางแกไข
ปญหา ทําใหปจจุบันนี้ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ไดมีการจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความ



๑๒ 

 
ปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ 
ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอนหวยชินสีห - ปากทอ ระหวาง กม.๑๑๓+๖๐๐ - กม.๑๑๔+๙๐๐ ระยะทาง
ประมาณ ๓๐๐ เมตร โดยติดตั้งทางลอดเปนทอเหล่ียมสําเรจ็รูป ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๕๐ เมตร จํานวน ๔ ชอง
จราจร และติดตั้งโครงเหล็กจํากัดความสูง ๒.๕๐ เมตร พรอมติดตั้ง TRAFFIC LIGHT โดยไดมีการ
ดําเนินการกอสรางไดประมาณ ๗๐% คาดวาจะสรางแลวเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖  

 

 
 

 นายจรัญ ฮันเฮ ผูใหญบานหมูที่ ๒ ตําบลบอกระดาน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี กลาวขอบคณุ
คณะสมาชิกวุฒิสภา แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม และแขวงทางหลวงราชบุรี ท่ีไดชวยผลักดันจนเกิด
โครงการกอสรางทางลอดนีข้ึน้ หากโครงการดําเนินการแลวเสร็จประชาชนจะไดมีความปลอดภัยในการขาม
ถนน และชวยลดอุบัติเหตุไดจํานวนมาก 

 โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ กลาววาโครงการดังกลาวเปนประโยชนตอประชาชน ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน และสามารถชวยลดอุบัติเหตุได ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดขอเสนอแนะเกี่ยวกบั
ความปลอดภัยทางถนนเพ่ิมเติม เชน ขอใหติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณทางลอดเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนท่ีสัญจรไปมา ขอใหประชาชนผูใชรถใชถนนไมประมาท เคารพกฎจราจร  
สวมหมวกนิรภัย เมาแลวหามขับ ควรหมั่นตรวจสอบสภาพรถเปนประจํา ขอใหตํารวจจราจรกวดขันวินัย
จราจร ใหประชาชนสวมหมวกนิรภัย ขอใหชุมชนรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการสรางความปลอดภัยใน
ชุมชน อาทิ สํารวจจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้งในชุมชน ใชเสียงตามสาย หรือติดปายส่ือสารมาตรการปองกนั
อุบัติเหตุ และขอใหกรมทางหลวงสํารวจและดูแลติดตั้งปายสัญญาณตาง ๆ ใหชัดเจน ไฟสองสวาง  
การกวดขันไมใหมีรถมาจอดพักตามริมถนน รวมถึงการนําซอฟทแบรเิออรมาติดตั้งในเขตทางหลวง เพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยทางถนน ลดผลกระทบจากอุบัติเหตุ เปนตน 

 



๑๓ 

 

๘. ผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ เชิงปริมาณ 

 - จํานวนเปาหมายทีต่ั้งไว ๕๐ คน 

 - จํานวนผูเขารวม ๕๒ คน  

 แบงออกเปน  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผูบริหารโรงเรยีน 

ผูแทนหนวยงานภาครฐั ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ จํานวน ๕๒ คน ประกอบดวย 

 ๑. หนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ไดแก สวนราชการจังหวัดราชบุรี อาทิ สํานักงานจังหวัด

ราชบุรี สํานักงานทรัพยากรน้าํภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ํา โครงการชลประทานราชบุรี นายอําเภอปากทอ 

 ๒. ผูแทนชุมชน อาทิ นายกองคการบริหารสวนตําบลอางหิน ผูอํานวยการโรงเรียนบรมราชินี

นาถราชวิทยาลัย กํานันตําบลอางหิน และกลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําหวยสํานักไมเต็ง 

 ๓. ส่ือมวลชนและประชาสัมพันธขาว ไดแก สํานักงานประชาสัมพันธจังหวดัราชบุรี และสถานี

วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) สวท. ราชบุร ี 

 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 

 ผลลัพธ/ความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

และไดรับทราบวัตถุประสงคของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 

พรอมท้ังไดรับทราบรายละเอียดโครงการตาง ๆ ท่ีไดมีการดําเนินงานของจังหวัดราชบุรี พรอมท้ังไดรวมแสดง 

ความคิดเห็นตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

 ๘.๓ เชิงเวลา 

                          เหมาะสม   ไมเหมาะสม            อืน่ ๆ .......................... 

        

  ๘.๔ งบประมาณดําเนินการ 

    เพียงพอ/เหมาะสม  ไมเพียงพอ 

 

๙. ขอเสนอแนะ (ไมมี) 

------------------------------------ 

 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคกลาง 

 

 

 



๑๔ 

 

ประมวลภาพ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

วันศุกรท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  

ณ หองวิถีพุทธ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุร ี

---------------- 

ชวงเชา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ หองวิถีพุทธ โรงเรียนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัย จังหวดัราชบรุ ี

 

 

 



๑๕ 

 

 

 

ชวงบาย เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญ วดัสุขวราราม (หนองบัว) จังหวดัราชบุร ี

 

 



๑๖ 

 

 

 

---------------------------------- 

 



ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง: จังหวัดราชบุรี 

เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๖ 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประเทือง หม่ืนชํานาญ  

กํานันตําบลอางหิน  
และประธานกลุมผูใชนํ้าอางเก็บนํ้าหวยสํานักไมเต็ง  

๑๖๔ หมูท่ี ๒ ตําบลอางหิน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 

๗๐๑๘๐  โทร ๐๘๙ ๙๑๘ ๙๔๘๖ 

(แสดงความเห็นดวยวาจา) 

    เสนอปญหาเก่ียวกับการสงน้ํามายังสระเก็บน้ําหนองโก เพ่ือใช

ในโครงการสูบน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๒ และ

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยวา สระน้ํานี้ไดรับการเติมน้ํามา

จากอางเก็บน้ําหวยสํานักไมเต็ง ผานทางคลองสงน้ําของชลประทาน 

ระยะทางเกือบ ๑๐ กิโลเมตร ปญหาท่ีประสบอยูคือ คลองสงน้ํา

ชํารุด เวลาปลอยน้ําทําใหมีน้ํารั่ว นอกจากนี้ ยังมีชาวบานลักเปด

ประตูน้ําตลอดเสนทาง ทําใหปริมาณน้ําไหลชาและไมเพียงพอ 

ปญหานี้ไดหารือกับชลประทานแลวแตไมสามารถแกไขปญหาได 

ทําใหเปนภาระของกํานันผูใหญบานตองไปโตเถียงกับชาวบานเปน

ประจํา จึงขอใหจังหวัดราชบุรีประสานไปยังชลประทานท่ีดูแล 

อางเก็บน้ําหวยสํานักไมเต็ง ขอใหมีมาตรการหรือกฎระเบียบของ

กรมชลประทานโดยตรงเพ่ือมาควบคุมหรือลงโทษคนท่ีลักใชน้ํา

หรือลักเปดประตูน้ําโดยไมไดรับอนุญาต และขอใหเปดน้ําลงมายัง

สระน้ําท่ีหนองโกใหเต็มสระ เพ่ือจะไดสงน้ําไปยังโรงเรียนบรม

ราชินีนาถราชวิทยาลัย และใชทําน้ําประปาในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๒ ดวย  

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี กลาววา ปญหา
ดังกลาวจะรับไปประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือลงไป
ทําความเขาใจและขอความรวมมือกับชาวบาน เชน อาจจะทําเปน
แผนการปลอยน้ําใหแตละกลุมเหลื่อมเวลากัน หรือชวงท่ีมีการปลอยน้ํา
ไปลงท่ีสระน้ําหนองโก จะตองมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบไปดูแล
ประตูน้ําแตละจุดเพ่ือไมใหคนลักเปดประตูน้ํากอน เม่ือน้ําเติมเต็มสระ
แลว จึงถอนกําลังออกมา เปนตน  

 

ประเด็นดังกลาว ผูวาราชการจังหวัด

ราชบุรี (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) ไดรับ

เรื่องไปดําเนินการแลว จึงเห็นควร

เสนอไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม 

แยกเรื่องและติดตามเรื่องรองเรียนใน

คณะกรรมการอํานวยการฯ เพ่ือบันทึก

ไวเปนความเห็นท่ีไดรับจากการลง

พ้ืนท่ีตอไป 

 



๑๘ 

 

 


